



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  
สังกัด สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ  
สำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ระดับปฏิบัติการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ  
ตำแหน่งแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตรงตามคุณสมบัติที่ได้ประกาศไว้ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางสาววิราญา มาลัยวงษ์
๒. นางสาวธนิดา อุดมมงคลดี

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้กำหนดการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์  
ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องสำนักงานธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง อาคารสุโขทัย ชั้น ๓  
หรือสอบทางออนไลน์ ตามกำหนดเวลาดังนี้

๑. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป โดยทดสอบข้อเขียนหรือวิธีสัมภาษณ์  
เกี่ยวกับความสามารถในการคิดหาเหตุผล การศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล การจับประเด็น การวิเคราะห์  
เหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระเบียบหรือข้อบังคับการ  
บริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือความสามารถด้านอื่น ๆ อย่างไม่อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  
ที่เหมาะสมกับความต้องการของตำแหน่ง จำนวน ๕๐ คะแนน เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๔๕ น.

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยทดสอบข้อเขียนหรือวิธีสัมภาษณ์  
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานของตำแหน่ง จำนวน ๕๐ คะแนน เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ที่อาจใช้เป็น  
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถในการแก้ปัญหา เชี่ยวชาญและปฏิภาณไหวพริบ ทักษะ  
ทั้งที่วาจา อารมณ์และบุคลิกภาพ จำนวน ๕๐ คะแนน เวลา ๑๓.๓๐ น.

/ทั้งนี้ หากผู้สมัคร...

การคัดเลือก  
ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์เข้ารับ  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภสิทธิ์ จารุพัฒน์ศิริณ)

รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล

ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย